

สรุปผลการเข้าร่วมประชุมของผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ในการประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๘๒  
และการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๔๘  
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ กันยายน ๒๕๖๑  
ณ สาธารณรัฐนาอูรู

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๘๒ และการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๔๘ (The 82<sup>nd</sup> Council Meeting and the 48<sup>th</sup> General Assembly of Asian Pacific Parliamentarians' Union : APPU) ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐนาอูรู ซึ่งมีผู้แทนจาก ๙ ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐคีริบาส สาธารณรัฐปาเลา ปาปัวนิวกินี ใต้หวัน ราชอาณาจักรไทย ราชอาณาจักรตองกา ตูวาลู และสาธารณรัฐนาอูรู เข้าร่วมการประชุม โดยมีหัวข้อการประชุมคือ การเสริมสร้างความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก : การป้องกัน การบรรเทาภัยพิบัติ พลังงานหมุนเวียน สันติภาพ และความรุ่งเรือง (Strengthening Stakeholder Partnership and Climate Change Resilience in the Asia Pacific Region : Disaster Prevention, Mitigation, Renewable Energy, Peace and Prosperity)



พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๘๒  
ณ ห้องประชุม Eigigu Civic Centre

### การประชุมวันแรก

### การประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๘๒

การประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๘๒ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม Eigigu Civic Centre โดยนาย Yoichi Anami สมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่น เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมในนามประธานการประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก

ครั้งที่ ๘๑ จากนั้น นาย Tetsuya Hirose เลขาธิการกลางสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ได้เชิญที่ประชุมร่วมกันเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานการประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๘๒ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้นาย Asterio Appi รองประธานรัฐสภานาอูรู เป็นประธานการประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๘๒ หลังจากนั้น ที่ประชุมได้มีการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๔๘ ที่จะมีการประชุมในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ประเด็นสำคัญที่มีการพิจารณา ได้แก่ การหารือเกี่ยวกับร่างข้อมติ จำนวน ๘ ฉบับ ประกอบด้วย ร่างข้อมติที่เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ จำนวน ๕ ฉบับ และร่างข้อมติที่เลื่อนการพิจารณาจากการประชุมครั้งที่ผ่านมามีจำนวน ๓ ฉบับ การรับทราบรายงานการดำเนินงานและการเงินของสหภาพฯ ประจำปี ๒๕๖๐ จากเลขาธิการกลางสหภาพฯ และการพิจารณาประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๘๓ ซึ่งได้หวั่นได้แสดงเจตจำนงที่จะเป็นเจ้าภาพ ท้ายที่สุด ที่ประชุมได้มีมติรับรองระเบียบวาระการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๔๘ และรายงานการดำเนินงานและการเงินประจำปีของสหภาพฯ ประจำปี ๒๕๖๐ และมีมติเห็นชอบให้ได้หวั่นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๘๓



พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ขณะกล่าวอภิปรายในการประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๘๒  
ณ ห้องประชุม Eigigu Civic Centre

### การประชุมวันที่สอง

### พิธีเปิดการประชุมและการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๔๘

การประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๔๘ จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม Eigigu Civic Centre การประชุมเริ่มขึ้นด้วยพิธีเปิดการประชุม โดยนาย Yoichi Anami สมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่น ในนามประธานการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๔๗ กล่าวเปิดการประชุม และทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมชั่วคราว เพื่อดำเนินการเลือกตั้งประธานการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๔๘ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้นาย Cyril Buraman ประธานรัฐสภานาอูรู เป็นประธานการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๔๘ ในการนี้ นาย Cyril Buraman ประธานรัฐสภานาอูรู ได้กล่าวเปิดการประชุม โดยเน้นย้ำถึงหัวข้อการประชุมครั้งนี้ ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก : การป้องกัน การบรรเทาภัยพิบัติ พลังงานหมุนเวียน สันติภาพและความรุ่งเรือง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกได้ร่วมกันหารือในประเด็นต่าง ๆ และผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ รวมถึงพลังงานหมุนเวียนในอนาคตภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้ การที่หุ้นส่วนความร่วมมือในเอเชียของสหภาพฯ ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่น ขณะเดียวกัน ประเทศในแปซิฟิกประสบปัญหาพายุไซโคลนและยังคงเผชิญสภาพอากาศที่เลวร้ายตลอดปี แสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามต่อโลกและมนุษยชาติ จึงขอให้ประเทศสมาชิกดำเนินการโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน และสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการดำเนินการต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ สันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคจะเกิดขึ้นหากประเทศสมาชิกให้ความร่วมมือและทุ่มเทความพยายามเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหาและแนวทางรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ



**พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ**  
ถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๔๘  
ณ ห้องประชุม Eigsaw Civic Centre

การประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๔๘ ช่วงที่หนึ่ง เริ่มขึ้นในเวลา ๑๐.๕๐ นาฬิกา เป็นการเลือกตั้งรองประธานการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๔๘ โดยธรรมเนียมปฏิบัติ ที่ประชุมมีมติให้หัวหน้าคณะผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมเป็นรองประธานการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๔๘ จากนั้น ที่ประชุมได้ให้การรับรองรายงานการประชุม คณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๘๒ และพิจารณาร่างข้อมติทั้งสิ้น ๘ ฉบับ ภายหลังจากการหารือ ที่ประชุมได้รับรองร่างข้อมติ จำนวน ๗ ฉบับ ประกอบด้วย ร่างข้อมติที่เสนอโดยหน่วยประจำชาติไต้หวัน จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ข้อมติว่าด้วยการเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก สนับสนุนการรณรงค์ของไต้หวันเพื่อการมีส่วนร่วมในองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญ ข้อมติว่าด้วยการเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนและกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว และข้อมติว่าด้วยการเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาและการส่งเสริมกลยุทธ์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ ร่างข้อมติที่เสนอโดยหน่วยประจำชาติไทย จำนวน ๑ ฉบับ คือ ข้อมติว่าด้วยการเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ร่างข้อมติที่เสนอโดยหน่วยประจำชาติปาเลา จำนวน ๑ ฉบับ คือ ข้อมติว่าด้วยการสนับสนุนให้สมาชิกสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกจัดการประชุมสุดยอดว่าด้วยพลังงานหมุนเวียนและสร้างความพร้อมในระดับภูมิภาคโดยการแลกเปลี่ยนการคาดการณ์เกี่ยวกับภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีเพื่อวัดกระแสน้ำขึ้น และประสบการณ์เพื่อเตรียมรับมือและตอบสนองต่อสภาพอากาศที่รุนแรงได้อย่างเหมาะสม ร่างข้อมติที่เสนอโดยหน่วยประจำชาติตองกา จำนวน ๑ ฉบับ คือ ข้อมติว่าด้วย

การส่งเสริมสมาชิกหน่วยประจำชาติในสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก เรียกร้องให้หน่วยประจำชาติ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ถ่ายโอนเทคโนโลยีด้านการทำฟาร์มสาหร่ายทะเลให้แก่หน่วยประจำชาติในแปซิฟิก เนื่องจาก จะช่วยลดก๊าซคาร์บอนในอากาศและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในหมู่เกาะแปซิฟิก และยังสามารถสนับสนุนเศรษฐกิจของ ประเทศต่าง ๆ บริเวณหมู่เกาะแปซิฟิก ขณะเดียวกันสามารถลดความเร็วของกระแสน้ำขึ้นและผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ และร่างข้อมติที่เสนอโดยหน่วยประจำชาตินาอูรู จำนวน ๑ ฉบับ คือ ข้อมติ ว่าด้วยการเรียกร้องสมาชิกสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกให้ความช่วยเหลือประเทศหมู่เกาะขนาดเล็ก ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศและการป้องกันภัยพิบัติ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้เลื่อน การพิจารณาร่างข้อมติ จำนวน ๑ ฉบับ ไปพิจารณาในการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและ แปซิฟิกครั้งต่อไป เนื่องจากประเทศผู้เสนอไม่มาประชุมคือร่างข้อมติว่าด้วยการร้องขอการสนับสนุนจากประเทศ สมาชิกในสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกในการพัฒนาที่ต่อเนื่องของศูนย์เอเชียและแปซิฟิกเพื่ออนาคต ที่ยั่งยืน เสนอโดยเครือจักรภพหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา ทั้งนี้ ในช่วงการอภิปรายและรับรองร่างข้อมติต่าง ๆ ที่ประชุมมีความเห็นพ้องกันว่า ควรพิจารณาแนวทางในการผลักดันและยกระดับร่างข้อมติของสหภาพฯ ไปสู่ การปฏิบัติอย่างแท้จริง



**พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ขณะกล่าวรายงานประเทศในการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๔๘  
ณ ห้องประชุม Eigigu Civic Centre**

การประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๔๘ ช่วงที่สองเริ่มขึ้นในเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา เป็นการกล่าวรายงานประเทศ (Country Report) โดยหัวหน้าคณะผู้แทนจากญี่ปุ่น สาธารณรัฐ- คิริบาส สาธารณรัฐปาเลา ปาปัวนิวกินี ใต้หวัน ราชอาณาจักรไทย ราชอาณาจักรตองกา ตูวาลู และสาธารณรัฐ- นาอูรู ตามลำดับ หลังจากนั้น ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศและพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการทบทวนบทบาท ของสหภาพฯ นับแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้สหภาพฯ ดำเนินการเชิงรุกให้มากขึ้น ซึ่งต้องอาศัย การสนับสนุนจากประเทศสมาชิก ในช่วงท้ายของการประชุม ผู้แทนใต้หวันได้แสดงเจตจำนงในการเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๘๓ และการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพ สมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๔๙ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามที่ใต้หวันเสนอ สำหรับ กำหนดเวลาและหัวข้อการประชุม ใต้หวันจะแจ้งผ่านสำนักงานเลขาธิการกลางสหภาพฯ เพื่อดำเนินการแจ้งเวียน ไปยังประเทศสมาชิก

## การประชุมวันที่สาม

### พิธีปิดการประชุมและการลงนามในแถลงการณ์ร่วม

พิธีปิดการประชุม จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม Eigu Civic Centre เป็นการรับรองและลงนามในแถลงการณ์ร่วม (Joint Communique) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม โดยมีหัวหน้าคณะผู้แทนจาก ๙ ประเทศร่วมลงนามให้การรับรอง



**พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ  
เข้าร่วมในพิธีปิดการประชุม  
ณ ห้องประชุม Eigu Civic Centre**

### บทบาทของผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสถานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุม คณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๘๒ และการประชุมสมัชชาใหญ่ฯ ครั้งที่ ๔๘ ได้เข้าร่วมการประชุมในวาระต่าง ๆ ดังนี้

๑. การประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๘๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวอภิปรายสนับสนุนร่างข้อมติของประเทศสมาชิกในหลายประเด็น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นหลัก และเพื่อแลกเปลี่ยนเสียงสนับสนุนให้แก่ร่างข้อมติว่าด้วยการเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซึ่งไทยเป็นผู้เสนอ

๒. การประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๔๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่ได้พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับทั่วโลก นอกจากนี้ ประเทศไทยยังส่งเสริมด้านการศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการเพิ่มทักษะแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศและพลังงานหมุนเวียน ประเทศไทยได้มีแผนงานระยะยาว โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในช่วงท้ายของการกล่าวรายงาน พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสถานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เน้นย้ำการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันภายใต้กรอบสหภาพฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

และในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีหน้าที่ผลักดันกฎหมายและงบประมาณเพื่อสนับสนุนผลประโยชน์ระหว่างกันในทุกมิติ

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยังได้เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า ประเทศสมาชิกสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ควรแสวงหาช่องทางเพื่อขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือไปยังการประชุมระหว่างประเทศในกรอบอื่น ซึ่งในปี ๒๕๖๒ ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศสมาชิกสหภาพฯ จะได้พบปะกับบรรดาผู้นำประเทศอาเซียน และเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกัน ในการนี้ ประเทศสมาชิกสหภาพฯ อาจพิจารณาจัดทำหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศของไทยเพื่อขอเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในฐานะผู้สังเกตการณ์



พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ถ่ายภาพร่วมกับนาย Cyril Buraman ประธานรัฐสภา Науรู  
ณ ห้องประชุม Eigu Civic Centre

จัดทำโดย

นางสุมาลี ขำหิรัญ

นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก

สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร